

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /2016/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

*V/v ý kiến của Hiệp hội VASEP về dự thảo
Nghị định quy định việc niêm yết giá, phụ
thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng
đường biển và giá dịch vụ cảng*

**Kính gửi: - Bộ Giao thông Vận tải;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT**

Phúc công văn số 2887/BGTVT-VT ngày 17/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải và công văn số 225/PC ngày 24/3/2016 của Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc niêm yết biểu giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

Hiệp hội VASEP đã nghiên cứu nội dung và gửi Dự thảo Nghị định tới các doanh nghiệp hội viên để lấy ý kiến. Đến nay, các doanh nghiệp không có ý kiến góp ý gì thêm về dự thảo Quyết định này.

Sau khi nghiên cứu bản Dự thảo, Hiệp hội VASEP đánh giá cao và ủng hộ việc cần thiết có Nghị định này của Chính phủ để đảm bảo việc công khai giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng của các hãng tàu là công khai và minh bạch. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dễ dàng hơn trong việc lựa chọn hãng tàu có chất lượng dịch vụ cao, minh bạch cũng như chủ động được các kế hoạch sản xuất kinh doanh và chính sách phát triển hàng hóa.

Hiệp hội cũng tán thành với các nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị định chúng tôi chưa thấy có nội dung quy định xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá. Hiệp hội VASEP kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung nội dung quy định xử lý vi phạm vào dự thảo Nghị định.

Hiệp hội VASEP và các doanh nghiệp thủy sản mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Quý Bộ để tình hình xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng tiêu cực do việc áp dụng bất hợp lý, bị động về giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM**
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI



Trương Đình Hòa